

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาออกโรงเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจของสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจ
ของสถานศึกษา จำนวน ๘๖๔ แห่ง โดยสถานศึกษาดังกล่าวอยู่ในสังกัดหน่วยงาน ดังนี้

๑. สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐ แห่ง

๒. สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด จำนวน ๘๑๔ แห่ง

๓. สถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จำนวน ๑๐๐ แห่ง

ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

**บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551**

ที่	รายชื่อสถานศึกษาปัจจุบัน	รายชื่อหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาใหม่
907	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอคอนมดแดง	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคอนมดแดง
908	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตระการพืชผล	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล
909	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตาลชุม	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาลชุม
910	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งศรีอุดม	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งศรีอุดม
911	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาจะหลวย	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาจะหลวย
912	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำขุ่น	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำขุ่น
913	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนุชนทร	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนุชนทร
914	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิบูลมังสาหาร	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลมังสาหาร
915	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอม่วงสามสิบ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอม่วงสามสิบ
916	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภวารินชำราบ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภวารินชำราบ
917	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีเมืองใหม่	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีเมืองใหม่
918	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสำโรง	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสำโรง
919	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสรินทร	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสรินทร
920	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขมราฐ	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขมราฐ
921	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงใน	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงใน
922	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเดชอุดม	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม
923	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเหล่าเสือโก้ก	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหล่าเสือโก้ก
924	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำขุ่น	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำขุ่น
925	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสว่างวีระวงศ์	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างวีระวงศ์
926	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาตาล	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาตาล
927	ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาเยีย	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาเยีย

หมายเหตุ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่

**บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แบบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551**

ที่	รายชื่อสถานศึกษาปัจจุบัน	รายชื่อสถานศึกษาใหม่
928	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
929	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร- อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร- อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
930	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
931	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดชุมพร	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร
932	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดปัตตานี	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี
933	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
934	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุดรดิตถ์	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุดรดิตถ์
935	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
936	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
937	ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”	ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”
938	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
939	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
940	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
941	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษานครราชสีมา
942	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษานครศรีธรรมราช
943	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษานครสวรรค์
944	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาพระนครศรีอยุธยา
945	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษายะลา
946	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาลำปาง
947	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสมุทรสาคร
948	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสระแก้ว
949	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาอุบลราชธานี
950	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสิงห์	ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิงห์
951	ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด	ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
952	ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย- สำหรับคนไทยในต่างประเทศ
953	สถาบันการศึกษาทางไกล	สถาบันการศึกษาทางไกล
954	สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร	สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
955	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 1
956	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 2
957	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 3

**บัญชีรายละเอียดรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551**

ที่	รายชื่อสถานศึกษาปัจจุบัน	รายชื่อสถานศึกษาใหม่
958	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง
959	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
960	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
961	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
962	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
963	ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาดมออัธยาศัย	สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
964	อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาใหม่